
 

 

 

                 

           

            

         

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ โดยเป็นการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิจารณา 
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
             ๑. พิจารณาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
            ๑) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      พิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ปี ๒๕๖๔ 
  ๒) คณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจในการดูแลแหล่งน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   

๑ 



 
 
 
 
    ๓) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง 
      (๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดโครงการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน และโครงการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยเชิญผู้แทน จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
     (๒) สรุปรายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔ ห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ ในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ ๑๔ 
    (๓) พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าในพื้นที่ป่าชายเลน 
 ๔) คณะอนุกรรมาธกิารด้านสิ่งแวดล้อม 
   (๑) รายงานความคืบหน้าในการเตรียมการจัดการสัมมนา เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา 
  (๒) iรายงานสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ  กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
ระหว่างวันที ่๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดระยอง 
 

              
 ๒. พิจารณาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุน 
การหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้  
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม “การปลูกไม้มีค่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่  ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญ ผู้แทนจากภาคประชาชน  
และผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในระดับพื้นที่ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมาธิการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว 
สรุปไดด้ังนี้ 

 

        
 

 

 

กรมป่าไม้ 

 

ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคประชาชน 

๒ 



 

 

 

 ผู้แทนจากภาคประชาชน ไดใ้ห้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว สรุปได้ดังนี้  

 ๑) การตราอนุบัญญัตเิป็นอุปสรรคแก่ผู้ปลูก เช่น การตัดไม้ การแปรรูป และปัญหาการส่งไม้ท่อนขนาดเล็กออกต่างประเทศ  

 ๒) ควรจะมีกองทุนสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเช่นเดียวกับหลักการของการปลูกไม้ยางพารา ไร่ละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

 ๓) หน่วยงานที่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ควรสังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ๔) ต้นไม้ นอกจากมีคุณค่าแล้ว ควรกำหนดให้มีมูลค่าและสามารถนำไปจำนำได้ และไม่ควรกำหนดใหส้่วนควบของที่ดิน  

 ๕) รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ และสร้างมูลค่าไม้ขนาดเล็กเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยได ้

 ๖) ควรให้สหกรณ์สวนป่าเศรษฐกิจ ภาคเอกชน หรือนิติบุคคลสามารถเช่าที่ดินของรัฐ ป่าเสื่อมโทรม เพื่อปลูกป่าไม้เศรษฐกิจและสมุนไพร หรือไม้ที่มี
ความหลากหลาย โดยให้เช่าที่ดินระยะยาว อย่างน้อย ๓๐ ปีขึ้นไป  

 ๗) ควรกำหนดให้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน การปลูกป่าเศรษฐกิจให้ครบวงจร 

 ๘) ควรลดภาษีที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  

 ๙) ควรอนุญาตให้เปิดโรงงานเล็กเพื่อแปรรูปไม้ในสวนเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆได้ครบวงจร 

 ๑๐) ควรมีองค์กรมหาชนที่รับผิดชอบเรื่องป่าเศรษฐกิจ (ป่าปลูก) โดยเฉพาะ เพื่อให้มีภารกิจโดยตรง อย่างครบวงจร  

         ในส่วนขององค์การอุสาหกรรมป่าไม้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป็นโครงการที่เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงจากการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งทำเกษตรไม่ได้ผลหรือผลผลิตต่ำลดการบุกรุกพื้นที่ป่าธรรมชาติ ปรับเปลี่ยน
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ราษฎรในชุมชน และได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรในแต่ละปีมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการของประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการ ในปี ๒๕๖๕ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการปลูกใหม่ ทำให้ประชาชนที่สนใจในการปลูกป่าเศรษฐกิจ เสียโอกาสที่จะเข้าร่วมโครงการ  และจากการที่รัฐบาลโดยกรมป่าไม้ ได้ปลดล็อค  
มาตรา ๗ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ทำให้มีประชาชนผู้สนใจปลูกไม้โตช้าเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะค่าจ้างแรงงานเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอำนวยการแต่อย่างใด  
ทำให้การปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เกิดความล่าช้าและประสิทธิภาพลดลง 

    
  

๓ 



 

 

 

  โดยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม “การปลูกไม้มีค่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ความคืบหน้าในการประกาศให้ 
ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ไม่เป็นไม้หวงห้าม การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

      
 

                      
 
 สรุปภายหลังการประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ  
จำนวน ๓๐,๐๑๔ รายพื้นที่ ๒๔๑,๒๖๗ ไร่ มีผู้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น
จำนวน ๓,๐๐๙ ราย ฟื้นที่ ๗๓,๐๓๔ ไร่ และมีประชาชนสนใจขอรับกล้าไม้เพื่อปลูกในที่ดินของตนเอง จำนวน ๔๗๐,๙๐๑ ราย  จำนวนกล้าไม้ 
๑๗๗,๙๗๕,๕๗๘ กล้า คิดเป็นเนื้อที่ปลูกต้นไม้ ๘๘๙,๘๗๘ ไร่ รวมมีพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๑,๒๐๔,๑๗๙.๗๕ ไร่ ส่วนปัญหาที่พบผลจาก
การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนหันมาสนใจปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนกล้าไม้ไม่เพียงพอต่อการแจกจ่าย
ให้กับประชาชน อีกทั้งข้อจำกัดของงบประมาณที่กรมป่าไม้ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ทำให้สามารถสนับสนุนเงินอุดหนุนในการส่งเสริม 
การปลูกไม้เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
 
                  ๓. กำหนดวันและเวลาในการประชุมครั้งต่อไป  
        ที่ประชุมได้มีมติกำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
 

๔ 


